

Số: /KH-UBND

Phong Thổ, ngày tháng 8 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kế hoạch số 2964/KH-UBND ngày 29/7/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Căn cứ Kế hoạch số 2964/KH-UBND ngày 29/7/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ủy ban nhân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 2964/KH-UBND như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện theo sự chỉ đạo tại Nghị quyết số 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Kế hoạch số 2964/KH-UBND.

2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương gắn với việc triển khai thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển giáo dục và đào tạo; xác định cụ thể các nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, lộ trình và tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ.

3. Các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra tại Kế hoạch này.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông

- Tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 theo lộ trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng; nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến, tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục, tồn tại hạn chế; phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục, các nhà giáo trong triển khai Chương trình GDPT 2018.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới chương trình, sách giáo khoa để tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục học sinh giỏi. Tiếp tục thực hiện đổi mới và đa dạng phương pháp, hình thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tăng cường áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập.

- Tăng cường công tác rà soát, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong giáo dục và đào tạo. Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, triển khai Chương trình GDPT 2018, trong đó tập trung vào những nội dung như: việc phân công giáo viên dạy học những môn học mới; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; việc lựa chọn sách giáo khoa theo thẩm quyền trách nhiệm quản lý; mua sắm, sử dụng thiết bị dạy học; tổ chức dạy học nhằm đáp ứng nguyện vọng của học sinh về lựa chọn môn học và chuyên đề học tập cấp THPT; chuẩn bị các điều kiện cho học sinh thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Phát huy vai trò của cơ quan chức năng, đoàn thể và Nhân dân về thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động giáo dục và đào tạo; nhất là hoạt động giám sát của cha mẹ học sinh và Nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chương trình GDPT 2018 giai đoạn 2020 - 2025, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện (thực hiện trong năm học 2024 - 2025).

2. Tăng cường các điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại địa phương; thực hiện linh hoạt việc bố trí, sắp xếp giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu theo quy định; tiếp tục tuyển dụng giáo viên, đặc biệt là giáo viên các môn học mới để bảo đảm đủ số biên chế được giao tại Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị và theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3585/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02/8/2022. Ưu tiên bố trí kinh phí hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán; tổ chức sinh hoạt chuyên môn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục để phát triển mạng lưới trường, lớp, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung đồ dùng, thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu tối thiểu thực hiện Chương trình GDPT 2018; quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học.

- Ưu tiên ngân sách địa phương cho giáo dục và đào tạo; bố trí đầy đủ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nhất là nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt.

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc đối tượng chính sách.

- Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, giá, phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục phổ thông.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Phòng Giáo dục & Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới chương trình, sách giáo khoa để tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và người dân về ý nghĩa, mục đích và sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Phối hợp với phòng nội vụ thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại địa phương; thực hiện linh hoạt bố trí, sắp xếp giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu theo quy định.

Tham mưu với UBND huyện tiếp tục đầu tư kiên cố hóa trường lớp học, phát triển trường lớp học ở các khu vực có dân số tăng nhanh, khu vực đông dân cư. Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ triển khai Chương trình GDPT 2018

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nhất là nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán; tổ chức sinh hoạt chuyên môn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường công tác rà soát, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong giáo dục và đào tạo.

Là cơ quan đầu mối chủ trì tham mưu triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tham mưu UBND huyện tổng hợp, đánh giá tình hình, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 hằng năm, giai đoạn 2020-2025 báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục & Đào tạo) trước ngày 10/8 hằng năm.

2. Phòng Nội vụ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND huyện triển khai các nhiệm vụ sau khi Sở Nội vụ ban hành các văn bản theo thẩm quyền.

Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo tham mưu cấp có thẩm quyền giao biên chế sự nghiệp giáo dục đảm bảo việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo đúng lộ trình, chất lượng.

Rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP trên địa bàn huyện; chủ động tham mưu UBND huyện kiến nghị với Sở Nội vụ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP trên địa bàn huyện.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc quản lý, sử dụng biên chế giáo viên được bổ sung tại Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị; việc tuyển dụng, hợp đồng, bổ nhiệm, thăng hạng viên chức đối với giáo viên trên địa bàn huyện theo quy định; không để xảy ra hiện tượng tham nhũng tiêu cực trong tuyển dụng, hợp đồng, bổ nhiệm, thăng hạng viên chức đối với giáo viên trên địa bàn huyện.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Báo cáo UBND huyện kết quả triển khai, thực hiện (qua phòng Giáo dục & Đào tạo) định kỳ trước ngày 05/8 hằng năm để phòng Giáo dục & Đào tạo tổng hợp báo cáo UBND huyện.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hằng năm tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành Giáo dục & Đào tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành phù hợp với khả năng ngân sách của huyện.

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đưa vào báo cáo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn; đưa chỉ tiêu thực hiện Chương trình GDPT 2018 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của huyện; cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Báo cáo UBND huyện kết quả triển khai, thực hiện (qua phòng Giáo dục & Đào tạo) định kỳ trước ngày 05/8 hằng năm để phòng Giáo dục & Đào tạo tổng hợp báo cáo UBND huyện.

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tuyên truyền, định hướng thu hút học sinh vào học giáo dục nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của huyện và việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Báo cáo UBND huyện kết quả triển khai, thực hiện (qua phòng Giáo dục & Đào tạo) định kỳ trước ngày 05/8 hằng năm để phòng Giáo dục & Đào tạo tổng hợp báo cáo UBND huyện.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới chương trình, sách giáo khoa để tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân; nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và người dân về ý nghĩa, mục đích và sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Báo cáo UBND huyện kết quả triển khai, thực hiện (qua phòng Giáo dục & Đào tạo) định kỳ trước ngày 05/8 hằng năm để phòng Giáo dục & Đào tạo tổng hợp báo cáo UBND huyện

6. Các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc Nội trú

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh về đổi mới chương trình, sách giáo khoa để tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; quản lý, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nhất là nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán; tổ chức sinh hoạt chuyên môn đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Báo cáo UBND huyện kết quả triển khai, thực hiện (qua phòng Giáo dục & Đào tạo) định kỳ trước ngày 05/8 hằng năm để phòng Giáo dục & Đào tạo tổng hợp báo cáo UBND huyện.

7. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên

Chủ trì, phối hợp với các trường THCS làm tốt công tác tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh và Nhân dân để nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp; hằng năm xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào học tại Trung tâm, phối hợp với các trường trung cấp nghề thu hút, tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Báo cáo UBND huyện kết quả triển khai, thực hiện (qua phòng Giáo dục & Đào tạo) định kỳ trước ngày 05/8 hằng năm để phòng Giáo dục & Đào tạo tổng hợp báo cáo UBND huyện.

8. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương phối hợp tốt với các cơ sở giáo dục trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, huy động học sinh ra lớp, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Bố trí ngân sách phù hợp, đúng quy định cho phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ, phân luồng học sinh và xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Báo cáo UBND huyện kết quả triển khai, thực hiện (qua phòng Giáo dục & Đào tạo) định kỳ trước ngày 05/8 hằng năm để phòng Giáo dục & Đào tạo tổng hợp báo cáo UBND huyện.

9. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Thủ trưởng các đơn vị liên quan

Chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 2964/KH-UBND ngày 29/7/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- LĐ.UBND huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Phòng GD&ĐT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường học trên địa bàn huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Trung tâm VH TT-TT huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thị Hồng Sim